



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>นักร้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, isranews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตอบกระทู้ถามสดของ น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี สส.พรรคเพื่อไทย ถึงแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ระบุการแก้ปัญหาจะแก้เฉพาะการเพิ่มแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องลดจำนวนผู้ป่วยลง จึงจัดโครงการคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รณรงค์ให้มีการคิดคำนวณที่เรียกว่านักร้อง เป้าหมายจะรณรงค์ให้ได้ 50 ล้านคน ในวันที่ 30 ก.ย. โดยใช้ อสม. เป็นตัวช่วยหลัก วันนี้นับได้เกือบ 20 ล้านคนแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เผยจากโครงการขับเคลื่อน NCDs จากการเก็บข้อมูลบันทึกผลนักร้องผ่านแอป สมาร์ท อสม. พบว่า อสม.และประชาชน บันทึกการนักร้องอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ย.67-ก.พ.68 จำนวน 445,791 คน คนที่นักร้องอย่างต่อเนื่องเห็นผลชัดเจนว่าสุขภาพดีขึ้น มีที่ลดน้ำหนักได้ถึง 90,054 คน ลดลงเฉลี่ยคนละ 2.89 กก.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจหมออนามัยชี้mouth</p> <p>- นโยบาย 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ทำมานาน ตัวเลขยังค่อยขยับขึ้นทีละนิด ยังไม่มีที่ไหนทำได้ 100% เลย นักร้อง มาแปบเดียว สำเร็จ 100% แล้ว</p>	-
<p>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ เทียบท่าหน้า 3</p> <p>- ขยับไปอีกก้าวสำหรับร่าง พ.ร.บ.อสม. หลังติดข้อสงสัยของกรมบัญชีกลาง ก.คลัง อยู่ 2-3 เดือน ล่าสุดความคืบหน้าผ่านความเห็นปรับแก้ออกมาเรียบร้อยแล้ว เตรียมขงเสนอ ครม.ต่อไป ทำให้ รมว.สธ. ยิ้มออก เพราะเป็นเรื่องที่ตั้งใจทำให้ชาว อสม. ที่เป็นกำลังสำคัญในระบบสาธารณสุขไทย สำระสำคัญคือ จะต้องมิกองทุน อสม. ซึ่งเงินส่วนหนึ่งมาจากเงินจากการแจ้งเบาะแสยาเสพติด หากผ่านสภาออกมบังคับใช้ จะช่วยเสริมศักยภาพ อสม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ</p>	-
<p>มะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thecoverage, pptv, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า บอร์ด สปสช. รับทราบข้อเสนอเกี่ยวกับการจ่ายชดเชยค่ารักษามะเร็งในโครงการ CA anywhere และเตรียมดำเนินการในระยะต่อไป รวม 5 ประเด็น ได้แก่ 1.ให้ สปสช. กำหนดมาตรการลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเกินศักยภาพของหน่วยบริการ 2.การใช้นายอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้มีผู้รับผิดชอบค่ายาให้หน่วยบริการรับ-ส่งต่อ 3. การกำหนดระบบร่วมจ่ายหรือกองทุนเฉพาะ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่มีแต่ไม่มีการกำหนดการเบิกจ่ายไว้ 4.เสนอให้ตั้งกองทุนเฉพาะสำหรับโรคมะเร็ง โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5.หาก สปสช. ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอใดได้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผล ทั้งนี้ บอร์ด สปสช. เห็นว่าการใช้นายอกบัญชียาหลักแห่งชาติควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจกระทบต่อระบบกองทุนสุขภาพ และขอให้มีการจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ CA anywhere รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ บอร์ด สปสช. มีความเห็นว่าการใช้ นายอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการรักษามะเร็งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อระบบกองทุนสุขภาพโดยรวม จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานต่าง ๆ จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ CA anywhere รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง และการใช้นายอกบัญชียา เพื่อให้คณะทำงานด้านค่าใช้จ่ายพิจารณาและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมบอร์ด สปสช. ในครั้งต่อไป ส่วนข้อเสนอให้ลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการนั้น เห็นว่าอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของ สปสช. ที่จะดำเนินการ</p>	-

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

f. fanmoph
• I Love MOPH

X. pr_moph
@ healthmoph


• http://pr.moph.go.th
• moph channel

☎ 0 2590 1311-2
☎ 0 2591 8613



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ข้อเสนอongบลงทุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตอบกระทู้ถามสดในการประชุมสภา เกี่ยวกับการสิทธิสวัสดิการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น หอพักพยาบาลและแพทย์ ความปลอดภัยของบุคลากร ว่า เรื่องการสนับสนุนความเป็นอยู่ของแพทย์พยาบาล เช่นที่พักบุคลากร ได้มีการของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2568 สธ. ได้ทำคำขอทุกปี รวมทั้งสิ้น 1,890 คำขอ แต่ได้รับการจัดสรรประมาณ 1 ใน 3 หรือ รว 601 คำขอ ด้วยงบประมาณน้อยแต่ความจำเป็นสูง และยังมีนโยบายจะของบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เข้ามาพัฒนาด้วย เพื่อให้รวดเร็วขึ้น เช่น เงินกู้ต่างประเทศ เงินบำรุง สลากการกุศล/ กองสลาก เอกชนร่วมทุน ฯลฯ แต่ติดก.คลัง ต้องขอทางรมต.ช่วยกันติดตาม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับ (ร่าง) ข้อเสนอการลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างที่ไม่ปรากฏในร่าง พ.ร.บ.2568 สป.สธ. แบ่งเป็น 7 ข้อเสนอการลงทุน รวมทั้งหมด 345 รายการ วงเงิน 21,590.61 ล้านบาท</p>	
<p>เพิ่มเติมตรวจสอบยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงนามในประกาศ สธ. เพิ่มรายชื่อด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่นำเข้าส่งออกหรือนำผ่าน พ.ศ.2568 ทั้งหมด 31 จว. ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.พ.68 เผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มี.ค.68</p>	
<p>แนวคิดนำรพพยาบาลเข้าสู่ระบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, prd.)</p> <p>-นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด ท้องถิ่นก้าวไกล การแพทย์ฉุกเฉินไทยเข้มแข็ง จัดโดย กทม.-สพฉ. ระบุ สธ. ให้ความสำคัญระบบแพทย์ฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม แนวทางการแก้ไขปัญหารพพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือรพพยาบาลนอกระบบ คือให้มาทำการลงทะเบียนเข้าระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในอนาคต สพฉ. มีแนวคิดในการออกบัตรประจำตัว หรือทะเบียนรถ หรือชุดยูนิฟอร์ม ที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความเป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ กทม. ยินดีให้รพพยาบาลนอกระบบลงทะเบียนเข้าในระบบ และจะปรับพื้นที่การให้บริการใหม่ แบ่งเป็น 9 โซน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุด</p>	
<p>ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- จากการประชุมคกก.พิจารณาค่ารักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษายาพยาบาลของประเทศไทย ที่มีนายพิชัย ชุมพรวิชร รมว.คลัง และรองนายกฯ เป็นประธาน ซึ่งได้มีการกำชับให้มีการใช้งบฯ รักษาพยาบาลให้คุ้มค่านั้น นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการ รมว.สธ. ในฐานะประธานคกก.ศึกษาต้นทุนค่ารักษาพยาบาล เผย ขณะนี้กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ กำลังรวบรวมข้อมูลต้นทุนทั้งหมดของ สธ. ขณะเดียวกันได้ประสานขอข้อมูลกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. เพื่อให้เห็นภาพต้นทุนรวม เนื่องจากแต่ละแห่งต้นทุนไม่เท่ากัน โดยจะนำข้อมูลมาเป็นบรรทัดฐานและนำเสนอรัฐบาลว่า หากจะมีนโยบายด้านสาธารณสุข จะได้คำนึงถึงต้นทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การจัดสรรเงินไปยังกองทุนต่างๆ มีความถูกต้องเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงของค่ารักษาพยาบาล</p>	
<p>ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, thecoverage</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามย้ายข้าราชการ 9 รายในตำแหน่ง ผอ.กอง และนพ.สสจ. โดยมีนพ.ภูษงค์ ไชยชิน เป็น ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p>	
<p>จับแก๊งหัวเราะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, pptv)</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. และ ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. และ ภญ. สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผอ.กองอาหาร กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมแถลงปฏิบัติการกวาดล้างตัดตอนลูกโป่งบรรจุแก๊สหัวเราะ ตรวจยึดแก๊สแก๊สไนตรัสออกไซด์ ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง กว่า 40,000 หลอด มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท พร้อมเตือนแก๊สหัวเราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้เคลิบเคลิ้ม คลื่นไส้ อาเจียน มีมึนงง หากสูดดมบ่อยครั้งเป็นเวลานานจะทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม และอาจเสียชีวิตได้ รวมถึงเตือนผู้นำแก๊สดังกล่าวมาบรรจุขายให้กับประชาชนให้หยุดการกระทำทันที ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

- น.ส. จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ พร้อมด้วย พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รองผบ.ตร. พล.ต.ท.อัศวเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. ภญ.สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผอ.กองอาหาร ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผอ.ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน นายฐิตินันท์ สิงหา รองเลขาธิการคกก.คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกันแถลงผลการปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและปฏิบัติการกวาดล้างตัดตอนลูกโป่งบรรจุแก๊สหัวเราะ ตรวจยึดแก๊สไนตรัสออกไซด์ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง โดยระบุตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.-12 มี.ค.68 จับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าได้ 1,078 คดี ของกลางกว่า 9 แสนชิ้น มูลค่า 118 ล้านบาท เพียงในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบเท่ากับผลการจับกุมคดีเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในรอบปี 2567 แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการอย่างจริงจังและเข้มข้น

- ภญ.สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผอ.กองอาหาร เตือนประชาชนที่ซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ทั้งที่เป็นถัง 3.3 ลิตร เป็นกระเปาะมาใช้ฉีดวัตถุประสงค์ ใส่ลูกโป่งเพื่อสูดดมให้รู้สึกเพลิดเพลินและเคลิบเคลิ้มอาจส่งผลอันตรายถึงตายได้ หากสูดดมบ่อยครั้งเป็นเวลานานจะทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม มีน ชา กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย เหน็บชา บริเวณนิ้วมือนิ้วเท้า รับความรู้สึกไม่ได้ เนื่องจากภาวะขาดวิตามินบี 12 และอาจเสียชีวิตได้ ซึ่ง อย. จับกุมและออกข่าวเตือนผู้บริโภคไปแล้วหลายครั้ง พร้อมเตือนให้ผู้นำแก๊สไนตรัสออกไซด์มาบรรจุแล้วขายหยุดการกระทำทันที ถือว่ามีความผิด ตามพ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510

อย. ร่วมประชุม CND ครั้งที่ 68 ณ กรุงเวียนนา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)

- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. นพ.วิฑิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการอย. และผู้แทนจากกองควบคุมวัตถุเสพติดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 68 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2568 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ร่วมกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมยาเสพติดในระดับสากล พิจารณาการควบคุมสารเสพติดชนิดใหม่ตามข้อเสนอของ WHO ผลักดันนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงยาเสพติดทางการแพทย์อย่างสมดุล และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

วันไตโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สมาคมโรคไตนานาชาติ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งในปีนีตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 คำขวัญวันรณรงค์คือ "หมั่นดูแลไต ใส่ใจคัดกรอง ป้องกันโรคไต" มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไต เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะไตวายเรื้อรังและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาว ทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคไตมากถึง 850 ล้านคน ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปีมากถึง 1.12 ล้านคน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี และจากการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกว่า 4 ล้านคน พบเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ถึง 8 แสนคน เน้นย้ำให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไตตั้งแต่วัยเริ่มแรกโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และผู้สูงอายุ

นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไตเรื้อรัง คือสภาวะที่ไตถูกทำลายนานติดต่อกันเกิน 3 เดือน มักไม่มีอาการชัดเจนในระยะแรกทำให้หลายคนไม่รู้ตัวจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะไตวาย ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคไตตั้งแต่วัยเริ่มแรกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตเรื้อรังไม่เพียงแต่โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนิวโมโต โรคไตอักเสบ และปัจจัยทางพันธุกรรม นอกจากนี้ พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การใส่ยาแก้ปวดเป็นประจำ การใช้สมุนไพรไม่ถูกวิธี และการสูบบุหรี่ก็เพิ่มความเสี่ยงทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สวท.91 ch5, ch3, hfocus, linetoday)</p> <p>- สสส.ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “World Kidney Day ถ้าวักไต อย่าให้ไตวาย” ภายใต้โครงการการสื่อสารเรื่องการใส่ยาเพื่อลดความเสี่ยงโรคไต เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใส่ยาและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรม คร. เผยถึงข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ว่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 9 มี.ค. 68 มีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ที่ จ.ชลบุรี และ จ.ศรีสะเกษ โดยทั้ง 2 ราย ถูกสุนัขกัดแล้วไม่ไปพบแพทย์ และพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 54 ตัว จังหวัดที่สัตว์ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับ คือ บุรีรัมย์ ขอนแก่น และมหาสารคาม และพบเชื้อในสุนัขมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โคร กระบี่ และแมว พร้อมขอปชช.อย่าตื่นตระหนก สามารถป้องกันตนเองด้วยการใช้คาถา 5 ย. ได้แก่ อย่าแหง อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่าง่ง หากถูกสุนัขกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรล้างแผล ใส่ยา ทาหมอมือควดขึ้นให้ครบ กักสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสัตว์เสียชีวิตส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และควรนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี</p>	
<p>เด็กเสี่ยงจมน้ำช่วงปิดเทอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, tnn, thebangkokinsight, thansettakij, thailandplus, thaitabloid)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ. เผย สถานการณ์เด็กจมน้ำมักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน จึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปี 2567 เด็กต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตถึง 173 ราย เฉลี่ยวันละ 2 ราย พบสูงสุดเดือนมี.ค. สาเหตุจากการไปเล่นน้ำ ขาดการดูแล ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ</p> <p>ด้าน นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลควรจับตาดูใกล้ชิด ให้เด็กอยู่ในระยะที่มองเห็น คว่ำตัวถึง ไม่ปล่อยให้ลอยตามลำพังหรืออยู่กับพี่ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนเด็กโต ควรสอนให้รู้กฎความปลอดภัยทางน้ำ หากพบเห็นคนตกน้ำให้ใช้วิธี “ตะโกน โยน ยื่น” เพื่อความปลอดภัย</p>	
<p>โรงแรมสะอาดด้วย 3C</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุมผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมคค.โรงแรมสะอาดด้วย 3C: Clean bed Clean air Clean food เมื่อวันที่ 11 มี.ค.68 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2568 โดยมีแนวทางการดำเนินการด้วย 3 C และตรวจเชื้อซึ่งสุขลักษณะเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารปรุงสุกทั้งร้อนและเย็น รวมถึงการตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมฯ และกรุงเทพฯ รับผิดชอบและคัดเลือกโรงแรมนำร่อง 18 แห่ง (รวมห้องพักกว่า 5,000 ห้อง) จาก 9 เขต และเตรียมพร้อมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างร่วมกันในวันที่ 17 - 31 มี.ค.68</p>	
<p>เตือนฝุ่น PM2.5 อันตรายต่อสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, thaitodaynews)</p> <p>- ผศ.พิเศษ นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ว่า นอกจากผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังสามารถเข้าไปในสมองและระบบประสาท เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบประสาท สำหรับเด็กผลกระทบจะมากกว่าผู้ใหญ่ และพบว่าหากเด็กที่อยู่ในพื้นที่มลพิษสูงหรือมีปริมาณฝุ่นสูง จะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองและสติปัญญาได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผอ.สถาบันประสาทวิทยา เตือนปชช.ระมัดระวังตนเองจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เพื่อลดผลกระทบต่อสมองและระบบประสาท ทั้งในระยะเฉียบพลัน และผลกระทบระยะยาว ฝุ่นจิ๋วที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจโดยตรง และสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด แล้วไหลเวียนไปสะสมที่สมอง</p>	
<p>ขับเคลื่อนงานตำบลทศจรีย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทธอนันตพ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลทศจรีย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน เพื่ออนามัยแม่และเด็กเชิงรุกในชุมชน” ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เรื่องหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนงาน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขสู่อปท. และการทำ workshop เพื่อหาแนวทางและวางแผนดำเนินงานตำบลทศจรีย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ประจำปี 2568 เป็นต้น หวังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันดูแลส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยทุกคนในทุกตำบล เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่มีคุณภาพ</p>	
<p>GCHC Forum 2025</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ, แนวหน้า ผู้จัดการ, เดลินิวส์)</p> <p>-กรมอนามัย จัดงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge Forum 2025 (GCHC Forum 2025) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ กว่า 500 คน ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่าน Facebook กรมอนามัย งานนี้เป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญเพื่อนำพาสถานบริการสาธารณสุขของไทยสู่การเป็นโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และพัฒนาระบบจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ไฮไลท์สำคัญคือ พิธีมอบโล่รางวัล GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับห้าดาว ให้แก่โรงพยาบาลต้นแบบ ลดคาร์บอนและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างการจัดการสุขภาพीलอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน พร้อมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมอนามัย งานนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเดินทางสู่การเป็น GREEN Health Sector อย่างเป็นทางการ</p>	
<p>แก้ปัญหาเด็กไทยพัฒนาการล่าช้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์)</p> <p>- สสส. ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก และเครือข่าย Happy Play หนองบัวลำภู จัดงาน มหกรรม Happy play หนองบัวลำภู เมืองเล่นอิสระสร้างสุข ภายใต้แนวคิด "เด็กยิ่งเล่นยิ่งสนุก มีความสุขและฉลาด" เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชน ครอบครัว และประชาชน ออกมาเล่นอิสระเข้าถึงพื้นที่แห่งความสุข และสื่อสารสร้างคุณค่าเรื่องการเล่น ที่ส่งผลดีต่อพัฒนาการและสุขภาพเด็ก เดินหน้าถอดบทเรียนการทำงานส่งเสริมเรื่องเล่นอิสระในพื้นที่ พร้อมขยายผลเพิ่มพื้นที่ต้นแบบเป็น 50 พื้นที่ ครอบคลุมทั้ง 6 อำเภอ ขับเคลื่อนให้ จ.หนองบัวลำภู เป็นต้นแบบ 'เมืองเล่นอิสระสร้างสุข' ภายในปี 2568</p> <p>น.ส.ประสพสุข โบราณมูล ผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกและมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2566 โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย พบเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้าด้านการใช้ภาษาสูงถึง 74.8% การเข้าใจภาษา 60.9% ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 44.6% และด้านการเคลื่อนไหว 28.2% จากสถานการณ์ดังกล่าว เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก จึงร่วมกับ สสส. ขับเคลื่อนเรื่องการเล่นอิสระอย่างต่อเนื่อง เพราะการเล่นอิสระ ทำให้เด็กมีความสุข ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย เกิดประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต</p>	
<p>ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความงาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- คณะกรรมการสาธารณสุข ภูมิภาค ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความงามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรับฟัง</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการโฆษณา สถาน เสริมความงามของหน่วยงาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

บุหรี่ปั๊พฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ejan, linetoday, thailandplus)

-พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ปั๊พฟ้าในสถานศึกษา กำชับปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยบุคลากรทางการศึกษา หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ปั๊พฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

- น.ส. จิราพร สินธุ์ไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รองผบ.ตร. พล.ต.ท.อัศวเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. ภูณ.สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผอ.กองอาหาร ภูณ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผอ.ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน นายฐิตินันท์ สิงหา รองเลขาธิการคกก.คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกันแถลงผลการปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ปั๊พฟ้า โดยระบุตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.-12 มี.ค.68 จับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ปั๊พฟ้าได้ 1,078 คดี ของกลางกว่า 9 แสนชิ้น มูลค่า 118 ล้านบาท เพียงในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบเท่ากับผลการจับกุมคดีเกี่ยวกับบุหรี่ปั๊พฟ้าในรอบปี 2567 แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการอย่างจริงจังและเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ.นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในย่านลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. โดยสามารถจับกุม น.ส.ชญาณัฐ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี พร้อมยึดของกลางบุหรี่ปั๊พฟ้าจำนวน 4 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, mcot, ch3, one31, brighttv, workpointnews, ch7, ch8)

- กรณีนักเรียนชาย ป.5 อายุ 13 ปี ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกาย โดยนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นและเอามือโพล่หลัง มือตะออกเด็กชายภายในห้องพัก ในชุมชนศาลเจ้าเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมกับอัดคลิปส่งต่อให้เพื่อนๆ หลังตามทวงหนี้ชดใช้ค่าทำบุหรี่ปั๊พฟ้าพัง พร้อมดอมเบี้ยรวม 600 บาท แม่เด็กแจ้งความยื่นเอาเรื่องถึงที่สุด ครอบครัวคนก่อเหตุอุทธรณ์หน่วยงานช่วยเหลือพาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขณะที่ตำรวจสืบสวน สภ.บ้านไผ่ ได้ติดตามควบคุมตัววัยรุ่นที่ปรากฏในคลิปทั้ง 6 คนได้แล้ว เป็นเยาวชนอายุ 13 - 16 ปี โดยเฉพาะนายเล็ก อายุ 16 ปี ที่เป็นเจ้าของบุหรี่ปั๊พฟ้าลงมือตะออกเด็กชายตามที่ปรากฏในคลิป มาสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อจะได้ดำเนินการเอาผิดตามที่ผู้ปกครองแจ้งความต่อไป

เปิดกิจกรรม Kick off DM Remission

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

- ดร.นพ.สรวิชัย บุญสุข ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off DM Remission Clinic จังหวัดลำปาง โดย นพ. วรเชษฐ เตชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เปิดเผยว่า การดำเนินงานของ NCDs Remission Clinic ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะโรคเบาหวาน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ DM Remission Clinic ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการเจาะเลือดใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, เดลินิวส์)

-นพ.ธรรมาภรณ์ เกื้อกูลเกียรติ ผอ.รพ.กระทู้มแบน เผย รพ.กระทู้มแบน ร่วมกับ อบจ.สมุทรสาคร ทำบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือการลดการแออัดทางห้องปฏิบัติการ นำร่องการให้บริการเจาะเลือดใกล้บ้าน ที่รพ.สต.ขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ รพ.สต.ดอนไก่ดี,รพ.สต.คลองมะเดื่อ และ รพ.สต.บ้านสวนหลวง เพื่อการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และลด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มารับบริการ ลดการแออัดทางห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดสู่การหารื้อเพื่อวางแนวทางการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับบริการทางการแพทย์ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

คืบขย่ะหาเข็มสัก คาดไปสักคนอื่นต่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- กล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ชาย-หญิงซึ่งรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านสักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ก่อนลงมาช่วยกันรื้อถุงขยะที่วางทิ้งริมถนนหน้าร้าน และหยิบของที่ต้องการไป ส่วนขยะที่รื้อก็ปล่อยกระจายหน้าร้านสัก โดยนายฐานุพงศ์ อายุ 40 ปี หรือ ช่างมิตร แปดริ้ว เจ้าของร้าน นำคลิปโพสต์พฤติกรรม ชาย-หญิงคู่นี้ พบมีคนแจ้งเบาะแส อ้างว่ารู้จักทั้งสองคน เป็นช่างสัก ไม่มีหน้าร้าน และสักราคาถูก จึงคิดว่า น่าจะมาหาเข็มสักที่ใช้แล้วไปใช้ต่อ ซึ่งอันตรายมาก

ด้านตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ให้ข้อมูลว่า หากพบความผิดนำเข็มไปใช้ซ้ำ อาจจะไปเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข เตือนให้เลือกร้านสักที่น่าเชื่อถือ

เตือนการดื่มสลัชชี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan

- รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เตือนเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ ควรเลี่ยงการดื่มสลัชชี ซึ่งเป็นเครื่องดื่มน้ำแข็งที่เคลือบรสผลไม้รสหวาน น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มต่างๆ อาจมีส่วนผสมของกลีเซอรอล เพื่อรักษาเนื้อสัมผัส โดยในเด็กเล็กอาจนำไปสู่ภาวะกลีเซอรอลเป็นพิษ ซึ่งทำให้หมดสติ และระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ผู้ปกครองควรตระหนักถึงความเสี่ยงและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

คุมแพลตฟอร์มต่างชาติล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา)

- เสนอบทความ กล่าวถึงการควบคุมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างชาติที่ยังล่าช้า แม้ภาครัฐเริ่มเก็บภาษีอีเซอร์วิสและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังไม่มีการบังคับให้จดทะเบียนในไทย ส่งผลให้เงินไหลออกและผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบ ด้านคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ สินค้าบางชนิดที่ขายออนไลน์ยังไม่มีมาตรฐานที่เข้มงวดจาก อย. ทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ แม็ก.พาณิชย์ร่วมกับ สคบ. สมอ. และ อย. จะประชุมกับแพลตฟอร์มเจ้าดังเมื่อต้นปี แต่การควบคุมยังไม่ครอบคลุม ผู้บริโภคจึงเสี่ยงได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เสนอให้รัฐเร่งเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ควบคุมไปด้วย ซึ่งยังช่วยสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีรวมทั้งภาคการผลิตของไทยให้แข่งขันได้ นายภาควิศวกรรมรุ่งเรืองมือเรื่องนี้

วิกฤติโรคหัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- เสนอบทความ วิกฤติโรคหัดในสหรัฐ และยุโรปมีบทเรียนล้ำค่าที่ประเทศไทยต้องนำมาปรับใช้อย่างเร่งด่วน คือ 1. รักษาอัตราการฉีดวัคซีนให้สูงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยต้องเร่งรณรงค์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชนห่างไกลและกลุ่มเปราะบาง 2. ปรึบข้อมูลเท็จด้วยความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีน mRNA คือศัตรูร้ายแรงที่สุดในการควบคุมโรค พร้อมทั้งทำงานร่วมกับผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความไว้วางใจในระบบสาธารณสุข 3. เฝ้าระวังการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด ควรเพิ่มมาตรการคัดกรองและแนะนำการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองฉับไว พัฒนาระบบแจ้งเตือนและกลไกการกระจายวัคซีนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถรับมือกับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันททีที่มีรายงานผู้ป่วยรายแรก

นายกอังกฤษสั่งยุบระบบบริการสาธารณสุข NHS

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)

- เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แถลงสั่งยุบหน่วยงาน National Health Service (NHS) ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบสาธารณสุขที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในอังกฤษ และให้การจัดการระดับสุขภาพกลับมาขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health and Social Care (DHSC)) โดยอ้างว่าจะสามารถประหยัดภาษีได้หลายร้อยล้านปอนด์/ปี โดยให้เหตุผลที่ยุบเนื่องมาจากความทับซ้อน มุ่งความสนใจไปที่ผู้ป่วย ทำให้ระบบราชการที่ล่าช้าลดลง การรอคิวรักษาของชาวอังกฤษไวขึ้น ช่วยให้แพทย์ พยาบาล และบริการด้านหน้ามีเงินสดสำรองมากขึ้น หลังการประกาศก่อให้เกิดแรงต้านโดยองค์กรเชิงองค์กร

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ผู้หญิงที่ "มีเซ็กซ์น้อยเกินไป-ไม่มีเลย" อัตราตายสูงกว่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (khaojia, sanook)

-ข้อมูลจากวารสาร Journal of Psychosexual Health ระบุว่าผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์น้อยหรือไม่มีเลย มีโอกาสเสียชีวิตเร็วขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า นอกจากนี้ในกลุ่มของผู้หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยและมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 197% ผลลัพธ์นี้สร้างความตระหนักให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีเพศสัมพันธ์ไม่เพียงช่วยในเรื่องสุขภาพทางจิตใจ แต่ยังลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตในระยะยาวสำหรับผู้หญิง ขณะเดียวกัน การมีเพศสัมพันธ์ที่มากเกินไปสำหรับผู้ชายก็อาจส่งผลเสียเช่นกัน การมีเซ็กซ์อย่างสม่ำเสมอและสมดุลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี ทั้งในด้านกายภาพและจิตใจ